

## Thư Kêu Gọi Chung Tay Ủng Hộ Dự án lắp đặt: “Camera An Ninh”

**Kính gửi:** - Các quý mạnh thường quân!  
- Các cơ quan, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trên địa bàn!

Trong những năm qua trên địa bàn xã Mỹ Thịnh đã xảy ra một số vụ trộm cắp, kẻ gian lợi dụng sơ hở vào nhà lấy cắp tài sản có giá trị của người dân, trộm cắp dây tại trạm biến áp, trộm cắp trong các cơ sở tôn giáo,... Một số đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của người dân để bán các sản phẩm kém chất lượng sau đó bỏ chạy, gây bức xúc trong nhân dân. Mặc dù các cơ quan chức năng đã điều tra, theo dõi tuy nhiên gặp rất nhiều khó khăn trong truy tìm đối tượng.

Bên cạnh đó xã Mỹ Thịnh giáp danh với nhiều địa phương, có tuyến đường quốc lộ 21A, 21B và tuyến đường sắt Bắc Nam chạy qua, có rất nhiều phương tiện trọng tải lớn chạy qua gây hư hỏng đường; một số người dân xả rác bừa bãi dọc đường, dọc các trục kênh, mương tưới tiêu, thoát nước, ... gây nguy cơ ô nhiễm môi trường. Địa phương xã Mỹ Thịnh vinh dự được lãnh đạo các cấp chọn là địa phương xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu do vậy địa phương luôn có suy nghĩ, trăn trở ý tưởng phải lắp đặt hệ thống: “**Camera An Ninh**” ở các tuyến đường để quản lý tốt hơn tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Hưởng ứng chủ trương xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh gắn với Lời kêu gọi toàn dân chung tay thực hiện: “**Xã Hội hóa Camera an ninh**” để làm cho địa phương trong sạch, văn minh hơn.

Chúng tôi kêu gọi quý mạnh thường quân, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, bà con trong và ngoài địa phương, con em làm ăn xa quê hãy cùng chung tay với xã nhà.

Hãy đóng góp tinh thần và vật chất, cùng với địa phương lắp đặt và vận hành hệ thống Camera An Ninh tại các tuyến đường chính của xã. Chắc chắn khi hệ thống hệ thống đi vào hoạt động tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn sẽ đảm bảo hơn rất nhiều; đặc biệt sẽ trích xuất camera và xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật được tích cực hơn.

Chúng tôi cam kết sẽ sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích, công khai, đồng thời sẽ thực hiện tốt công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng hệ thống hoạt động có hiệu quả.

**\* Mọi sự hỗ trợ vui lòng liên hệ qua UBND xã Mỹ Thịnh**

Số tài khoản: 3722.0.1047011.00000 tại Kho bạc nhà nước tỉnh Nam Định

Chủ tài khoản: UBND xã Mỹ Thịnh

(Nội dung: Hỗ trợ kinh phí lắp Camera an ninh cho UBND xã Mỹ Thịnh)

**Hoặc liên hệ trực tiếp:**

- Đ/c Lê Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã, SĐT: 0912 850 816

- Đ/c Trần Văn Hiếu, Trưởng CAX, SĐT: 0915 988 758

Chung tay lắp đặt hệ thống Camera An Ninh là góp phần xây dựng quê hương Mỹ Thịnh đảm bảo an toàn, hiện đại, mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Trân trọng cảm ơn!

TM UBND XÃ MỸ THỊNH  
CHỦ TỊCH  
  
CHỦ TỊCH  
**LÊ VĂN TUẤN**